

มาลัยสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 145 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

ครุศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมวันครู

หวังปลูกฝังจิตสำนึกรักและศรัทธาในวิชาชีพครูแก่นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครู เพื่อหวังปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อภิสิทธิ์พร สถิตย์ภาตีกุล กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันครูว่า ในการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่ 4 ประการ คือ ประการแรกเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ผ่านมาทั้งส่วนตัวของผู้ที่เป็นครูเอง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประการที่สองเพื่อเน้นความสำคัญของวิชาชีพครู ประการที่สามเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา และประการที่สี่ปีนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมแบบพิเศษ คือ จะมีพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่จะสอนให้คนอื่นเกิดการเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือ ท่านก็จะจัดเวลาว่างสอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนไกลกังวลด้วยพระองค์เอง ทางอ้อมก็คือทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่จะเป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และสิ่งที่พระองค์ท่านได้เรียนรู้นั้นก็ก็นำผลประโยชน์มาสู่ประชาชน อาทิ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในภาคต่าง ๆ แม้กระทั่งภาคใต้เองก็ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พิภูลทอง และศูนย์การเรียนรู้นี้เองที่ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมาก

ผศ.ดร. อภิสิทธิ์พร ยังฝากเชิญชวนอาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อแสดงพลังความพร้อม และความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครูต่อไป

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

กำหนดการ

กิจกรรมวันครูประจำปีพุทธศักราช 2554

วันที่ 16 มกราคม 2554

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

- 07.00 น. การทำบุญตักบาตรวันครู
- 08.00 น. นักศึกษา คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ลงนามถวายพระพร
- 09.00 น. ประธาน (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) มาถึงพิธีอธิการบดี ลงนามถวายพระพร และกล่าวคำประกาศเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
- ✿ ประธานจตุรบุรุษเพ็ญนุชาพระรัตนตรัย
 - ✿ ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำนุชาพระรัตนตรัย
 - ✿ ผู้แทนครูอาวุโสนอกประจำการ (ผศ.เกษร รongเดช) กล่าวนำสวดคำฉันท์รำลึกพระคุณบูรพาจารย์
 - ✿ ครูอาวุโสนอกประจำการ (ผศ.เมตตา นพประดิษฐ์) นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ
 - ✿ ตัวแทนนักศึกษาสวดทำนองสรภัญญะและมอบมาลาบูชาครู
 - ✿ มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเพชรครูศาสตร์
 - ✿ มอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 - ✿ ประธานให้โอวาท
- 10.00- 12.00 น. รับฟังการเสวนา เรื่อง "การเป็นครูด้วยหัวใจมิใช่หน้าที่"
วิทยากรประกอบด้วย
1. อาจารย์วิเชียร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
 2. อาจารย์จำรัส เพชรทับ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
 3. อาจารย์ยีนดี วรรณมณี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผู้ดำเนินการเสวนา อาจารย์วิชาดา ต้นตระกูล
- 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 น. - 15.00 น. การแสดงของนักศึกษาทุกหลักสูตร
- 15.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ครู : บุคคลสำคัญอันดับสอง

หากพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน อย่างน้อยครูบาอาจารย์ก็ประดุจพระโสดาบัน พระสกิทาคามี หรือพระอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้น หรือถ้าพ่อแม่เป็นพรหมของบุตร ครูบาอาจารย์ก็นับว่าเป็นพรหมเช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็นชั้นรองลงมาเพราะพรหมมีอยู่หลายชั้น เช่น ในระดับปุโรหิตา หรือมหาพรหมา เนื่องจากคุณครูมีความรักและความปรารถนาดีให้กับเด็กนักเรียนเสมือนบุตรในอุทร แม้ไม่ใช่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิด เราจึงอาจกล่าวได้ว่า ครูเป็นพระอริยเจ้าในโรงเรียนผู้มีความสำคัญต่อชีวิตเด็กที่รองลงมาจากพระอรหันต์ในบ้าน

ในขณะที่พ่อแม่ของครอบครัวมีลูกได้เพียงไม่กี่คน แต่คุณครูซึ่งเป็นพ่อแม่คนที่สอง หรือพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของโลกกลับมีลูกมากที่สุด นับตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลายพัน แม้พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดถือว่าเป็นครูคนแรกแต่ก็สามารถสั่งสอนและให้ความรู้แก่บุตรที่เกิดมาใหม่ได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์จำกัด อีกทั้งยังต้องใช้เวลาไปกับการทำมาหากิน จึงมีความจำเป็นต้องส่งลูกมาศึกษาต่อที่โรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยผ่านครูคนแล้วคนเล่าจนกระทั่งเติบโตใหญ่

แม้พ่อแม่จะรักลูกมาก แต่ก็รู้ว่าตนเองสามารถสอนได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นจึงเต็มใจส่งบุตรไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากครูที่โรงเรียน ซึ่งมีความรู้ในเรื่องวิชาชีพและวิชาชีวิต เป็นพ่อแม่คนที่สองซึ่งรอคอยอยู่ที่โรงเรียนเมื่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดได้พบกับคุณครูที่โรงเรียนก็อยากจะบอกกับคุณครูว่า สิ่งที่คุณรักที่สุดก็คือ “ลูก” จึงนำมาฝากไว้ในตู้นิรภัย คือ “คุณครู” ของความกรุณาคุณครูได้ช่วยเหลือของดีฉันหรือของหมต่อไป จะปั้นให้เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น เพราะครูเป็นต้นแบบของลูกศิษย์ เมื่อได้รับความรู้จากคุณครูแล้ว ลูกก็จะได้เป็นคนฉลาดมีทั้ง

มีทั้งความรู้และดวงปัญญาสำหรับพัฒนาตนเอง

คุณครูควรจะคำนึงถึงหัวใจของผู้ปกครองทุกคนว่า เด็กนักเรียนที่มาเข้าโรงเรียนล้วนเป็นที่รักของบิดามารดา หรือพ่อแม่ที่บ้าน ท่านเหล่านี้นำของรักที่สุดมาฝากไว้กับบุคคลเดียวในโลกที่ท่านไวใจนั้นคือ “คุณครู” ท่านไม่ได้นำรถยนต์หรือทรัพย์สินใดๆ มาฝาก แต่ฝากสิ่งอันเป็นที่รักมากกว่านั้น คือบุตรที่ท่านเฝ้าทะนุถนอมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนกระทั่งคลอดออกมาก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนเติบโตขึ้น และหวังว่าคุณครูจะมีใจกรุณาช่วยดูแลต่อไป

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ในกำมือของคุณครู โดยที่คุณครูไม่รู้ตัวเลยว่าชีวิตของเด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและของโลกอยู่ในมือของคุณครูแล้ว หากเราลองพิจารณาดูว่าสิ่งคือลูกหญิงและลูกชายของท่าน ท่านก็ต้องคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาทำหน้าที่ดูแลแทนท่าน หมายความว่า ในโลกใบนี้มีมนุษย์อยู่หลายพันล้านคน พ่อแม่ก็ต้องตัดสินใจว่าจะนำลูกผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขที่รักมากนั้นไปอยู่กับใครจึงจะสามารถเป็นแสงสว่าง แล้วก็ช่วยพัฒนาชีวิตจิตใจแก่ลูกเพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ นั่นแสดงว่าบุคคลนั้นต้องเป็นคนที่สูงส่งและมีคุณค่ามาก

ในที่สุด เมื่อพ่อแม่คนแรกตัดได้แล้วว่าต้องเป็นคุณครู จึงไว้วางใจมอบลูกของตนให้ไปอยู่ในความดูแลของพ่อแม่คนที่สองนี้เรียกได้ว่าเป็นการมอบอำนาจและใช้สิทธิ์ขาดโดยอนุญาตให้ดูแลชีวิตหนึ่งเพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้ดีที่สุดใน การมอบอำนาจการดูแลนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะเมื่อมอบไปแล้วพ่อกับแม่ของบ้านก็จะมีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เมื่อกลับมาบ้านก็หวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการของลูกที่ได้รับการหล่อหลอมจากครูผู้มีใจเอื้ออาทรและเอื้ออาธิ อยากเห็นลูกได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม สามารถดำรงชีพอยู่ต่อไปได้ แม้พ่อแม่จะละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม

“ครูคนหนึ่ง”



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัชฌา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปีชวด วันนี้ช่างภาพมาบริการถ่ายภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยกันอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ งานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีใหม่ จึงขอเชิญบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สวมเสื้อสูทตัวใหม่มาถ่ายรูปในช่วงเวลาดังกล่าว

ข่าวดี..ข่าวด่วนของคน IT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ Supreme Distribution (Thailand) Co.,Ltd. จัดวิทยากรจากบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย เพื่ออบรมปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 และ Microsoft Office 2007” ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ณ อาคาร 19 ชั้น 3 ห้อง 1939 เวลา 09.00 – 16.00 น. บุคลากรท่านใดสนใจ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ e-mail : nipaporn_rua@nstru.ac.th (ภายในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554)

คณะครุศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือให้จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามตัวบ่งชี้ กพร. ที่ 1.7 ซึ่งคณะครุศาสตร์จะจัดโครงการอบรมในเร็ว ๆ นี้ โดยเชิญ รศ.ดร. พิมพันธุ์ เดชะคุปต์ มาเป็นวิทยากร จึงขอแจ้งให้ทุกคณะและคณาจารย์ทุกท่านเตรียมเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

อาจารย์วิเชียร ทองสิน ผากชื่นชมฝ่ายประปาที่ทำงานอย่างอุทิศตน ทำให้น้ำประปาไหลแรงทั่วมหาวิทยาลัย (หลังจากบ้านพักขาดน้ำประปามายาวนาน) ขอขอบคุณทั้งหัวหน้ามงคล จุลโพธิ์ คุณเนื่อง ภูธรภักดี คุณสุรศักดิ์ จันทร์สุวรรณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณประเสริฐ ชูแก้ว ที่ทีมงานขยันขันแข็งและมีสำนึกกรีกษ์องค์กรอย่างหาตัวจับได้ยาก ..ผู้น้อยขอคารวะด้วยความจริงใจ

เย็นวันนี้(14 ม.ค.) คุณวินัย จินดาวัฒน์ จัดเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของบุตรสาว ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค แจกการ์ดเชิญกันมานาน ย้ำเตือนกันลืมหืมอีกครั้่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 4 เนื่องในโครงการ ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชัน" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในงานดังกล่าว ที่ อีเมลล์ ird_cmru@hotmail.com ภายในวันที่ 20 มกราคม 2554

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ จากสุภาภิตแต่จิว ผนิกแห่งภูมิปัญญา “การเดินทางเรือมิอาจไร้ซึ่งทิศทาง เยาวชนมิอาจไร้ซึ่งอุดมการณ์” สวัสดิ์ค๊ะ